
BORGARRÁÐ 25. janúar 2024: Fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins varðandi 
skipulagsbreytingar á þjónustu- og nýsköpunarsviði - MSS24010208

Þann 16. janúar sl. voru birtar fréttir af því að breytingar hefðu verið gerðar á 23 stöðugildum 
á þjónustu og nýsköpunarsviði, 12 hafi verið sagt upp og 11 samningar ekki endurnýjaðir eða 
ekki ráðið í lausar stöður. 1. Stendur til að fara í frekari hagræðingu og/eða skipulagsbreytingar 
á þjónustu og nýsköpunarsviði en kynnt hefur verið? 2. Hefur fleiri verið sagt upp til viðbótar 
við þessa 12? 3. Eru dæmi um fleiri tilvik þar sem samningar hafa ekki verið endurnýjaðir eða 
ekki ráðið í lausar stöður? 4. Hvert verður hlutverk sviðsstjóra nú þegar skrifstofa sviðsstjóra 
hefur verið lögð niður? Stendur til að leggja niður stafrænt ráð í tengslum við þessar 
skipulagsbreytingar?


